

จรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดี ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดี บริษัทจึงได้จัดทำ จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง ของบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ดังนี้

1. จริยธรรมทางธุรกิจ และความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ

ลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานด้านจริยธรรมที่กำหนดไว้ จะต้องแสดงให้เห็นว่าได้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องสนับสนุนให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจร่วมกันยึดมั่นในหลักการเดียวกัน การไม่คดโกง ทูจริต ติดสินบน และได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่โปร่งใส ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นอย่างยิ่ง

2. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง จะต้องหลีกเลี่ยงการให้ของขวัญ ของกำนัล เงินสด และ / หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หรือพนักงานของ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่ลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง โปรดศึกษารายละเอียด นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ https://www.tmtsteel.co.th/files/Investor_relation/19700101_345063.pdf และเพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน บริษัทขอเชิญชวนให้ท่านเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยศึกษารายละเอียดที่ <https://www.thai-cac.com/>

3. การรักษาความลับ

ลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) ต่อบุคคลภายนอก คู่แข่งขัน ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสียหาย และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งขัน

4. ด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน

ลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง จะต้องไม่มีข้อจำกัดด้านการจ้างงาน เรื่อง เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา โดยจะต้องตระหนักถึงความเท่าเทียมกันในความเสมอภาค เสรีภาพ และยึดหลักสิทธิมนุษยชน และการจ้างงานที่เป็นธรรม การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่ใช้แรงงานต่างด้าว และแรงงานผิดกฎหมาย

5. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน

ลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง จะต้องดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนด้วยความระมัดระวังและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมด โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากกระบวนการทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการควบคุมมลพิษ

6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง จะต้องจัดให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยบริษัทลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง จะต้องจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สอดคล้อง และไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงสนับสนุน จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดให้มีสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัย และคำนึงถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่

ลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง จะต้องสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วงของบริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) ด้วยการกำหนดขั้นตอนการจัดการที่เหมาะสม

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) อาจดำเนินการตรวจสอบอย่างสมเหตุสมผลเพื่อยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

ผู้ที่พบเห็นกรณีต้องสงสัยว่าอาจมีการละเมิดจรรยาบรรณ สามารถแจ้งได้ที่ คณะทำงานด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเบาะแส E-mail: sd@tmtsteel.co.th หรือ โทรศัพท์ 0 2685 4000 ต่อ 4101 หรือส่งจดหมายมาที่ คณะทำงานด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเบาะแส บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัทมีนโยบายที่จะเก็บรักษาข้อมูลความลับและผู้รายงานเป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งหรือพยานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)